

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC **VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG TÍN ĐỒ CÁC TÔN GIÁO**

NINH THÒ THU TRANG(*)

1. Vai trò vận động tôn giáo ở Việt Nam:

Năm giữa thế kỷ ba mươi của Thế kỷ Nam Á và trong những năm đầu của Thế kỷ hai mươi, Việt Nam là cầu nối từ Ấn Độ sang Thái Bình Dương. Vị trí này làm cho Việt Nam trở thành một trung tâm giao lưu văn hóa và thương mại. Vì thế từ lâu đã có truyền thống giao lưu văn hóa và thương mại. Vì thế từ lâu đã có truyền thống giao lưu văn hóa và thương mại. Vì thế từ lâu đã có truyền thống giao lưu văn hóa và thương mại.

Sau khi là sự xâm nhập của Hồi giáo trong cộng đồng người Chăm. Đến thế kỷ 17 là sự xâm nhập của Công giáo. Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là sự truyền bá của đạo Tin Lành, Công giáo, Hồi giáo - là những tôn giáo mới. Các tôn giáo này, nhất là Công giáo và Tin Lành lúc đầu không chấp nhận các tôn giáo truyền thống và tín ngưỡng dân gian nên đã dẫn đến sự xung đột văn hóa và phân biệt của nhà nước phong kiến cũng như của dân gian. Song, trong quá trình tồn tại và phát triển, các tôn giáo này dần có sự hội nhập với văn hóa dân tộc Việt Nam và có những đóng góp nhất định cho văn hóa Việt Nam (nhờ việc Giáo sư Alexandre de Rhodes, của đạo Công giáo dùng ký tự La Tinh để ghi chữ viết mới góp phần hình thành chữ Quốc ngữ ngay nay). Đến nửa đầu thế kỷ 20, vùng đất Nam Bộ của Việt Nam xuất hiện 2 tôn giáo mới là Cao Đài và Hòa Hảo. Hai tôn giáo này tuy tuổi đời còn trẻ so với các tôn giáo truyền thống nhưng đã có những đóng góp nhất định cho văn hóa dân tộc, làm phong phú thêm đời sống tâm linh của cộng đồng dân cư nơi đây và của Việt Nam nói chung.

Hiện nay, cả nước ta có 6 tôn giáo lớn với khoảng 20 triệu tín đồ (1/4 dân số), hơn nửa triệu chức sắc và hàng nghìn cơ sở thờ tự trải khắp cả

nước. Giai đoạn vận động tôn giáo hiện nay không chỉ có tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, mà còn phải vận dụng mọi cách thức năng lực và sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam trên cơ sở mục tiêu chung: "Đạo giáo, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", "Tốt đời, đẹp nhà". Đây chính là "niệm tụng không" của vận động tôn giáo tham gia tích cực vào sự nghiệp chung.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh với tôn giáo:

Quan niệm về công tác vận động tôn giáo của tôn giáo là một nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo. Ngay từ những năm đầu tiên trong thời kỳ đầu của cách mạng, ta đã có những tư tưởng và mục tiêu chung: "Nước lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội" luôn là tư tưởng chiến lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quan niệm về công tác vận động tôn giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang nhiều nội dung phong phú theo Người, quan trọng nhất là các tôn giáo nói chung và những người tốt, ai cũng có lòng yêu nước, căm thù giặc và ủng hộ kháng chiến. Trong nội dung vận động tôn giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải biết khai thác các giá trị nhân bản trong giáo lý các tôn giáo, vận động quần chúng tín đồ phát huy các giá trị nhân bản đó vào cuộc đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới. Do nội dung việc hoạch định chính sách đối với tôn giáo, Đảng và Nhà nước ta luôn đưa vào những quan niệm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo; đồng thời còn xuất phát từ các niềm tin tôn giáo ở Việt Nam.

(*) Tác giả, Giảng viên trường Cán bộ TP.HCM

Hoà Chí Minh rút ra bài học quan trọng về công tác văn phòng quản chung theo nhà lao: "Ta quan tâm tới đời sống quản chung thì quản chung theo ta, ta không lo lắng thì ta không sợ gì cái. Nếu không lo lắng thì ta không thể làm tốt công tác". Bởi vì: "sức mạnh của Đảng ta là sự gắn bó mật thiết với nhân dân, quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quản chung nhân dân sẽ dẫn đến những thất bại không lường được của với văn mệnh của nhà nước" (1); trong lúc lo lắng quản chung nhân dân, chỉ 1/4 lao động bao công nhân.

3. Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam nói với toàn gia:

Sở nghiệp nói mỗi nhà nước của Đảng ta được tiến hành trên nhiều lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội, trong đó quan trọng nhất, làm nền tảng cho sở nghiệp nói mỗi lao động về công tác văn phòng quản chung và văn phòng quản chung có nhà: "Nói mỗi công tác văn phòng quản chung của Đảng, tăng cường mối quan hệ của Đảng với Dân" (2).

Từ nói mỗi tổ duy về công tác văn phòng quản chung, Đảng ta đã nói mỗi nhân thức về văn phòng toàn gia, tháng 10/1990, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 24-NQ/TW, Nghị quyết này được xem như dấu mốc thể hiện quan niệm mới của Đảng ta về toàn gia và công tác toàn gia: "Toàn gia là văn phòng con tin tại lâu dài. Tín ngưỡng, toàn gia là như cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Nhà nước toàn gia có nhiều nhiệm vụ phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới" (3).

Sau hơn 10 năm thực hiện quan niệm nền tảng nói mỗi của Đảng về toàn gia, tình hình toàn gia ở nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Những báo cáo ngay càng tin tưởng vào chính sách nói với toàn gia của Đảng và nhà nước ta, khối nhân dân kết toán dân ngay càng được củng cố. Hội nghị Trung ương 7 khóa IX tiếp tục ra một nghị quyết riêng về toàn gia,

chờng tôi Đảng ta đã biết quan tâm đến văn phòng toàn gia và tình hình toàn gia hiện nay. Nghị quyết nêu một số quan niệm cụ thể như sau:

Một là tín ngưỡng, toàn gia là như cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, nâng và sẽ toàn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng CNXH ở nước ta.

Hai là Đảng và Nhà nước ta coi trọng bao công tác toàn gia là bộ phận của khối nhân dân kết toán dân và thực hiện nhất quản chính sách nhân kết toán dân tộc.

Ba là nội dung cốt lõi của công tác toàn gia là công tác văn phòng quản chung.

Bốn là công tác toàn gia là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Năm là về văn phòng theo nhà và truyền thống (4).

4. Công tác văn phòng quản chung tín ngưỡng toàn gia:

Nếu làm tốt công tác văn phòng quản chung, nói mỗi cái bộ làm công tác toàn gia phải trở thành thành tố phong trào quản chung, có hiệu quả về công tác văn phòng quản chung, được quản chung tín nhiệm, thật sự nhiệt tình, được nhân dân bồi dưỡng và lý luận cô bản, và pháp luật và nghiệp vụ công tác dân văn, có phong cách làm việc dân chủ, gần gũi quản chung.

Công tác văn phòng quản chung và là một khoa học và là một nghệ thuật, do đó "không phải chæ nói suông", "không thể chæ ngoài trong ban giấy mà viết mệnh lệnh", "phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, miệng nói, tay làm, lời nói nói với việc làm" (5) (Hoà Chí Minh).

Công tác văn phòng quản chung tín ngưỡng toàn gia là công việc quan trọng hơn vì ngoài niềm tin vào Đảng, Nhà nước, tín ngưỡng toàn gia còn có "niềm tin" riêng của mình. Do đó cái bộ toàn gia phải xem công tác toàn gia và là một khoa học và là nghệ thuật. Khoa học vì nó phải dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác văn phòng quản chung có nhà, dựa trên nhiều kiến thức về công tác tổng hòa phong, tổng vận toàn gia, tổng thời

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam. *Công lĩnh xây dựng nhà nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội*. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1991.

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam. *Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 (NQ8B) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, ngày 27/3/1990*.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam. *Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16-10-1990 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI về "Tăng cường công tác toàn gia trong tình hình mới"*.

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam. *Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Bộ Chính trị, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác toàn gia*.

(5) Hoà Chí Minh. *Dân văn*. Báo Sĩ thật, số 120, ngày 15/10/1949.

niệm củi thép Khoa học vì nội phải coi quy trình, bóc lột, phải coi tổng kết và hành giải Bên cạnh nội công tác này phải làm một nghệ thuật vì nội là lớn với tổ tông, phải khéo léo thuyết phục nên tín nội các toàn giao tin tông và thối hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bên cạnh "nội tin" toàn giao của mình. Chính vì thế cần bỏ toàn giao phải nộp ông những yêu cầu sau:

- Làm người coi phẩm chất chính trò vững vàng, kiên nhẫn ôi nội ông loai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách toàn giao, coi nhà nội trong sáng và làm tâm gõng hoàn kết trước quan chúng.

- Làm người coi năng lực chuyên môn nếu nộp ông yêu cầu và hoàn thành nhiệm vụ nội giao, nhất thiết phải am hiểu toàn giao, năng thời phải coi hiểu biết trên những lĩnh vực liên quan như: an ninh, quốc phòng, kinh tế chính trị, văn hoá, lịch sử..

- Làm công tác tuyên truyền văn nghệ quan chúng phải bám sát vào chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phòng pháp văn nghệ phải thể hiện sôi chân thanh sôi môi toàn trong những quy định, quy tắc ông xôi Cần tăng công gặp góp tiếp xúc với chức sắc và tín nội toàn giao, lắng nghe ý kiến, tâm to tình cảm của tín nội từ nội giúp hồi năng dân nhân thời, hòng vào loai sống tốt nhà, nếp nội.

- Coi phong cách làm việc sâu sát, tế mæ, thân trọng, toàn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ năng thời nên cao vai trò trách nhiệm cai nhân, cần rèn luyện bản lĩnh vững vàng, tính nhất quan trong suy nghĩ, lời nói và hành động.

- Coi trọng quan niệm "lấy dân làm gốc", coi tác phong quan chúng, toàn trọng quyền tối do tín ông, biết cách tổ chức tập hợp quan chúng, giúp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo nội sống và chất và tinh thần, giải quyết thỏa năng những tranh chấp trong công năng dân cô, nhất là công năng dân cô coi năng giao dân sinh hoạt, cô truì

Nên làm tốt công tác công năng tín nội toàn giao, không chæ coi tuyên truyền mà phải chăm lo nên nội sống và chất và tinh thần của năng bao theo

nhà.

Hoà Chủ tịch tổng nội: "Nội nội lập mà dân không nội hòng hành phúc, tối do, thì nội lập cũng chẳng công hóa ly gi" (6).

Mục tiêu của cách mạng là đem lại tối do, an no, hạnh phúc cho nhân dân, do nội Đảng và Nhà nước thông xuyên nên ra các công trình, chính sách chăm lo cho nội sống nhân dân, trong nội coi cái năng bao coi nhà. Những năm qua, các phong trào xóa nội giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa, tình thông do Nhà nước và các hoàn thể phải năng nội giúp hàng triệu lối người nghèo ôn nên nội cuộc sống. Thanh tâu này làm minh chứng rõ nét nhất những nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ nhân quyền của nhân dân Việt Nam, theo khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

Không chæ quan tâm nên nội sống và chất, mà trong công tác tuyên truyền văn nghệ năng bao coi nhà, cần quan tâm nên nhu cầu sinh hoạt toàn giao của năng bao, nên bảo cho tín nội nội sinh hoạt toàn giao bình thông, tham gia sinh hoạt và hòng thi các giải trò văn hoá tinh thần lành mạnh, năng cao dân trí.

Mặt khác, phải kiên trì thực hiện quy chế dân chủ cơ sở củi thép hoá phòng chæ: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; kết hợp chặt chẽ giữa dân chủ nội diễn và dân chủ trực tiếp.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là năng lực thực này năng bao coi nhà và không coi nhà tích cực tham gia năng góp trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội, nhất là ôi cô xôi- nên tăng của hệ thống chính trị ôi nội ta.

Tóm lại, công tác văn nghệ quan chúng tín nội các toàn giao là một trong các mục tiêu chiến lược của Đảng ta, trong suốt quá trình lịch sử của cách mạng Việt Nam. Trong nền kinh tế thị trường nên hòng xã hội chủ nghĩa, trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, công tác văn nghệ quan chúng tín nội các toàn giao là một công tác quan trọng và cấp thiết, góp phần chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, qua nội tăng công khối nội hoàn kết toàn dân trong sôi nghiệp nội môi nhất nội.

(6) Hoà Chí Minh, *Toan tập*, t.4, tr.56, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995